

บัญชี ชื่อเรื่องวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้านต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2554

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
1	การดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐเพื่อการนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง และมีเสถียรภาพทางการเมือง	การเมือง	จ.ตาก
2	การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารกับข้าราชการพลเรือนมีความเหมาะสมเพียงใด	การเมือง	จ.พิษณุโลก
3	การแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน	การเมือง	จ.เลย
4	การวิเคราะห์การเมืองยุคไอที	การเมือง	จ.ลำพูน
5	การปลูกฝังอุดมการณ์ การติดต่อสื่อสารด้านต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต วิทยุชุมชน เพื่อชักชวนโน้มน้าวการปลุกกระดม	การเมือง	จ.ลำพูน
6	การศึกษาเกี่ยวกับทัศนศึกษาของนักการเมืองต่องานความมั่นคง	การเมือง	จ.นครราชสีมา
7	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเป็นปัจจัยของความขัดแย้งในชุมชน	การเมือง	จ.อุดรธานี
8	การพัฒนาระบบการเมืองไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	การเมือง	จ.อุดรธานี
9	การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการรักษาความมั่นคง	การเมือง	จ.นครราชสีมา
10	การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิตามระบบประชาธิปไตยของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ปกติ	การเมือง	จ.นครราชสีมา
11	การพัฒนาประชาธิปไตยกับความมั่นคงของชาติ	การเมือง	จ.นครราชสีมา
12	การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มมวลชนทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครพนม
13	การก่อการร้ายกับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครพนม
14	การสร้างผลประโยชน์ร่วมทางการเมืองเพื่อลดปัญหาความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครพนม
15	กำแพงประชาธิปไตย	การเมือง	จ.ชัยภูมิ
16	การดำเนินงานของหน่วยงานความมั่นคงกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.อำนาจเจริญ
17	การเมือง สังคม เศรษฐกิจ มีบทบาทสำคัญกับความมั่นคงของรัฐ	การเมือง	จ.อำนาจเจริญ
18	กองทัพกับประชาธิปไตย	การเมือง	จ.อำนาจเจริญ

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
19	การขยายตัวของความขัดแย้งของคนในชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	การเมือง	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
20	การพัฒนาความรู้เรื่องประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า	การเมือง	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
21	การป้องกันปัญหาความขัดแย้งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านทาง การเมือง กรณีศึกษา การสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนให้ สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
22	การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีพลังนำปัญญาที่เป็นกลาง อยู่ นอกความขัดแย้ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เข้ามามีบทบาททำ ความเข้าใจต่อคนในชาติให้ตระหนักถึงความสงบสุขในสังคมและ ความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษา..	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
23	การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ ให้เห็นถึงความมั่นคงของประเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน กรณีศึกษา...	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
24	การส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ รณรงค์ทางการเมืองมุ่งเน้นสรรหาบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมทาง การเมือง เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
25	การปรับปรุง พัฒนานโยบาย และแผนรองรับ ให้สอดคล้องกับภัย ด้านสาธารณภัยและภัยด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
26	การจัดการให้คนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธีได้แม้มี ความเห็นต่างกัน	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
27	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเผชิญหน้าเพื่อเรียกร้องและ ปกป้องสิทธิของแต่ละฝ่ายด้วยวิธีการที่รุนแรง	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
28	การปรับจุดเน้นการรักษาความมั่นคงของชาติที่ให้ความสำคัญเพิ่ม ขึ้นกับมิติความมั่นคงของประชาชน	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
29	การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี กรณีศึกษา.....	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
30	การดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติในระยะของนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2546 - 2549	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
31	การแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน	การเมือง	จ.เลย

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
32	การแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางชาติพันธุ์ของประเทศ	การเมือง	กองกลาง สป.
33	การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	การเมือง	กองกลาง สป.
34	การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	การเมือง	จ.พัทลุง
35	การบริหารจัดการความหลากหลาย (Management in Diversification) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน	การเมือง	จ.พัทลุง
36	กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงภายในประเทศไทย	การเมือง	จ.ลำปาง
37	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศไทย	การเมือง	จ.ลำปาง
38	การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศไทย (Accountability System in Thai Democracy Regime)	การเมือง	จ.สุโขทัย
39	การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย	การเมือง	สำนักงาน จ.จันทบุรี
40	การแก้ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบทำงานอันกระทบต่อความมั่นคง	การเมือง	จ.ชุมพร
41	การลักลอบค้าอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด	การเมือง	จ.ชุมพร
42	การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น : ผลที่มีต่อความมั่นคงของชาติ	การเมือง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
43	การสำรวจปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลที่เข้าร่วมการเมืองภาคพลเมืองแสดงออกอย่างสันติ	การเมือง	กรมการพัฒนาชุมชน
44	ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในระหว่างการชุมนุม	การเมือง	จ.พิษณุโลก
45	ความเหมาะสมของการปรับลดหรือจัดตั้งหน่วยทหารใหม่ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ	การเมือง	จ.พิษณุโลก
46	ความคิดทางการเมืองของเกษตรกรมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	การเมือง	จ.อุดรธานี
47	ความขัดแย้งภายในประเทศ : มุมมองด้านนโยบายของภาครัฐ	การเมือง	จ.กำแพงเพชร
48	ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและชาติไทย	การเมือง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
49	ความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงภายในประเทศที่รุนแรง กรณีศึกษา การขาดความสามัคคีของคนในชาติ	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
50	ความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการประเทศตามหลักนิติธรรม ในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย กรณีศึกษา....	การเมือง	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
51	ความแตกต่างระหว่างความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงของ รัฐบาล	การเมือง	จ.นครสวรรค์
52	ความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติกับความมั่นคงภายในประเทศ	การเมือง	กองคลัง สป.
53	งบประมาณของกองทัพในปัจจุบันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กำลังพล	การเมือง	จ.พิษณุโลก
54	งบประมาณด้านความมั่นคง	การเมือง	จ.นครสวรรค์
55	ทัศนคติของประชาชนต่อสถานการณ์ความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.ลพบุรี
56	ทัศนคติของประชาชนต่อการเมืองไทย	การเมือง	จ.นครราชสีมา
57	แนวทางปฏิบัติของกองทัพต่อภัยคุกคามภายในประเทศ	การเมือง	จ.พิษณุโลก
58	นักการเมืองกับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครพนม
59	แนวทางการให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าว	การเมือง	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
60	บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับความมั่นคง ภายใน	การเมือง	จ.ร้อยเอ็ด
61	บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กับความมั่นคง ภายในประเทศ	การเมือง	จ.กำแพงเพชร
62	บทบาทหน้าที่ของข้าราชการมหาดไทยกับความมั่นคง ภายในประเทศ	การเมือง	จ.กำแพงเพชร
63	บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครราชสีมา
64	บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นกับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.บุรีรัมย์
65	บทบาทของทหารในการพัฒนาแบบการเมืองนำการทหารอย่างมี ประสิทธิภาพ	การเมือง	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
66	บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย	การเมือง	กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
67	ปัจจัยที่มีผลต่อความซื่อสัตย์ของนักการเมือง	การเมือง	จ.สมุทรสงคราม
68	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	การเมือง	จ.ลพบุรี
69	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	การเมือง	จ.ชลบุรี
70	ปัญหาแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง (เน้นผู้หนีภัยจากการสู้	การเมือง	จ.ราชบุรี

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
	รบที่ศูนย์ถ้ำหิน)		
71	ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในยุคสมัยปลายรัฐบาลทักษิณจนถึงปัจจุบัน	การเมือง	จ.นครราชสีมา
72	ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มเสื้อแดงในห้วง 12 มีนาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน	การเมือง	จ.นครราชสีมา
73	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย	การเมือง	จ.นครราชสีมา
74	ประเทศเพื่อนบ้านกับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครพนม
75	ปัจจัยที่มีผลต่อการชุมนุมทางการเมือง	การเมือง	จ.นครสวรรค์
76	ปัญหาทางออก ในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย/ผู้ร่วม พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน	การเมือง	จ.เพชรบูรณ์
77	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงภายในประเทศไทยกรณีศึกษา	การเมือง	จ.ลำปาง
78	ปัจจัยสำคัญด้านความมั่นคงภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	การเมือง	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.จันทบุรี
79	ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สัญชาติพม่ากับปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย - พม่า กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าแซะ	การเมือง	จ.ชุมพร
80	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในระดับรากหญ้า	การเมือง	กรมการพัฒนาชุมชน
81	ผลกระทบจากการชุมนุม นปช. กับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.แพร่
82	ผู้นำชุมชนกับความมั่นคงของชาติ	การเมือง	จ.ลำพูน
83	ผู้นำชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในบริบทของการเมืองระดับท้องถิ่น	การเมือง	จ.นครราชสีมา
84	ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกับความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.นครพนม
85	ผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นตัวแปรให้การเมืองไม่พัฒนา	การเมือง	จ.อำนาจเจริญ
86	ผู้นำในภาวะวิกฤตการชุมนุมประท้วง	การเมือง	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
87	ผลกระทบด้านความมั่นคงในการบุกรุกทำลายป่าไม้	การเมือง	จ.ชุมพร
88	ผลกระทบแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคง	การเมือง	จ.ชุมพร
89	พัฒนาการทางการเมือง (Political Development) กับความขัดแย้งทางความคิดของสังคมไทย	การเมือง	จ.พัทลุง

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
90	พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในกับการปฏิบัติงานของตำรวจไทย	การเมือง	จ.ชุมพร
91	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต)	การเมือง	จ.ภูเก็ต
92	รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	การเมือง	จ.อุดรธานี
93	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นขบวนการแห่งความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน	การเมือง	จ.อำนาจเจริญ
94	รูปแบบแนวทางการช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ	การเมือง	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
95	แรงงานต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ	การเมือง	จ.เชียงราย
96	วาทกรรมว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	การเมือง	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร สป.
97	ศึกษาแนวทางการป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้สัญชาติไทยโดยมีผลทางกฎหมาย	การเมือง	จ.ภูเก็ต
98	ศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงกรณีคนต่างด้าวถือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ศึกษากรณีรายจังหวัด	การเมือง	จ.ภูเก็ต
99	ศึกษาปัจจัยในการสร้างความสมานฉันท์เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย	การเมือง	กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
100	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย	การเมือง	จ.นครราชสีมา
101	อิทธิพลของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย	การเมือง	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
102	อำนาจรัฐและอารยะขัดขืน	การเมือง	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร สป.
103	อิทธิพลทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้งของคนในสังคม	การเมือง	อำเภอ นายายอาม จ.จันทบุรี
104	อิทธิพลของสื่อที่กระทบต่อทัศนคติและแนวคิดของประชาชนในระบบอบประชาธิปไตย	การเมือง	อำเภอ สอยดาว จ.จันทบุรี